

THÔNG BÁO KHẨN CẤP

Rose Brampton đang chấp nhận các đơn đăng ký cho Chương trình đào tạo Centre Stage Conservancy

BRAMPTON, ONTARIO (Ngày 19 tháng 11 năm 2021) - Rose Brampton đang chấp nhận các đơn đăng ký cho chương trình Centre Stage Conservancy, một chương trình đào tạo cung cấp những cơ hội phát triển chuyên môn từ các chuyên gia hướng dẫn cho các nghệ sĩ trẻ Brampton.

Chương trình này hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ và khuyến khích các bài dự thi từ tất cả các lĩnh vực nghệ thuật bao gồm các nhạc sĩ, diễn viên, biên đạo, nhà soạn nhạc, nghệ sĩ rap, diễn viên hài, v.v.

Brampton là một Thành Phố Cơ Hội và Centre Stage Conservancy tạo không gian, các cuộc trò chuyện và nguồn lực để phát triển các nghệ sĩ trẻ, và nhằm mục đích chuyển đổi và phát triển cộng đồng nghệ thuật của Brampton.

Thanh niên trong độ tuổi từ 12 đến 18 tới từ Brampton và các khu vực xung quanh đều đủ điều kiện tham gia thử duyệt. Phí tham gia vào chương trình là miễn phí và các thanh niên đã tham gia vào chương trình trước đây đều được đón chào tham gia lại.

Ứng viên thành công sẽ tham dự các hội thảo ảo hàng tháng về nhiều chủ đề bao gồm giọng, tinh thần kinh doanh, công nghệ, kể chuyện và nhiều hơn thế nữa, do các nghệ sĩ / những người hành nghề hàng đầu trong lĩnh vực này giảng dạy. Những người tham gia cũng sẽ phát triển và tập dượt cho tiết mục cuối cùng. Những huấn luyện viên của năm 2021 - 2022 bao gồm Darryn DeSouza (âm nhạc), Yolanda Bonnell (diễn xuất), Markus Harwood-Jones (viết), Matt Zaddy (công nghệ), Keesha Brownie (tiếp thị) và Travis Knight (khiêu vũ).

Để tham gia, những nghệ sĩ quan tâm phải nộp video từ hai đến sáu phút bao gồm lời giới thiệu, tiêu đề của bài biểu diễn và tên tác giả/người sáng tạo. Hạn chót để đăng ký là ngày 29 tháng 11 năm 2021. Đơn đăng ký có thể được gửi đến rose.education@brampton.ca. Để biết thêm thông tin, truy cập therosebrampton.ca

Trích dẫn

“Brampton là một Thành Phố Cơ Hội và tôi rất hoi hoi để chứng kiến sự trở lại của Centre Stage Conservancy và cơ hội để cố vấn cũng như đem lại các cơ hội thành công cho các nghệ sĩ trẻ của chúng ta. Brampton có một nền nghệ thuật thịnh vượng và các chương trình như thế này giúp phát triển các nghệ sĩ của chúng ta để họ trưởng thành và thành công trong tương lai.”

– *Patrick Brown, Thị Trưởng, Thành Phố Brampton*

“Centre Stage Conservancy của Rose cung cấp các công cụ và nguồn lực cho những nghệ sĩ trẻ của Brampton trưởng thành và phát triển. Chương trình miễn phí này là một cơ hội tốt để cung cấp cho các nghệ sĩ trẻ của chúng ta các công cụ và nguồn lực họ cần để trở thành những nghệ sĩ thành công.”

– *Harkirat Singh, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, Khu 9 & 10; Chủ Tịch, Dịch Vụ Cộng Đồng, Thành Phố Brampton*

“Thành Phố Brampton là một Thành Phố Đa Dạng, nơi chúng ta tôn vinh nền văn hóa, sự sáng tạo và cộng đồng của chúng ta. Centre Stage Conservancy cung cấp một cơ hội đặc biệt cho các nghệ sĩ trẻ học và kết nối với các chuyên gia trong ngành để giúp họ phát triển như các nghệ sĩ đóng góp vào nền nghệ thuật thịnh vượng của chúng ta.”

– *David Barrick, Giám Đốc Hành Chính, Thành Phố Brampton*

-30-

Là một trong những thành phố phát triển nhanh nhất tại Canada, Brampton là nhà của 700.000 người và 75.000 doanh nghiệp. Mọi người là trung tâm của mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi được tiếp sức bởi các cộng đồng đa dạng, chúng tôi thu hút đầu tư và chúng tôi đang bắt đầu một hành trình dẫn đầu về đổi mới công nghệ và môi trường. Chúng tôi hợp tác vì sự tiến bộ để xây dựng một thành phố lành mạnh, an toàn, bền vững và thành công. Kết nối với chúng tôi trên [Twitter](#), [Facebook](#), và [Instagram](#). Tìm hiểu thêm tại www.brampton.ca.

The Rose Brampton là một cơ sở biểu diễn nghệ thuật hàng đầu của Brampton và là một nét đặc trưng mang tính biểu tượng của trung tâm thành phố. Là một phần quan trọng của thành phố, đây là điểm đến của những nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng trong nước và thế giới, mang đến cơ hội cho khán giả từ Brampton trở lên trải nghiệm nhiều tài năng trong một khung cảnh đặc biệt. Tuyệt vời về mặt kiến trúc và âm thanh, The Rose là nơi Brampton trở nên sống động. Hãy tìm hiểu thêm tại therosebrampton.ca.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Prabhjot Kainth
Điều Phối Viên, Gắn Kết Phương Tiện Truyền Thông &
Cộng Đồng
Truyền Thông Chiến Lược
Thành Phố Brampton
905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca